

สำนักทันตสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย และวัยเรียน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการประเมินการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ เด็ก 4-12 ปี และโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน มี**วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนาแนวทางการประเมิน Fee Schedule หญิงตั้งครรภ์ เด็ก 4-12 ปี และทำเครื่องมือประเมินผลความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ วัยเรียน จากศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 70 คน โดยได้รับเกียรติจาก ทพญ.กรกมล นิยมศิลป์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย และวัยเรียน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม



ห้องย่อยที่ 1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์

- แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ (Fee Schedule) ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สุพรรณบุรี ตรัง ขอนแก่น สุรินทร์ และจังหวัดนครปฐม พบว่าการเข้าถึงบริการทันตกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับการจ่ายจากเหมาจ่ายค่าบริการเป็นจ่ายตามรายบริการ ซึ่งดูได้จากการบันทึกในโปรแกรม e-claim
- การพัฒนาเครื่องมือการประเมินการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ ปรับรูปแบบสอบถามการจัดบริการ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคหญิงตั้งครรภ์ แบบบันทึกการสนทนากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และ อสม.
- การระดมความคิดการพัฒนาระบบติดตามตัวชีวิตเด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุ เพื่อให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ



ห้องย่อยที่ 2 เด็กวัยเรียน

- การประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก (Fee schedule) กลุ่ม 4-12 ปี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ประเมินความครอบคลุมในการเข้าถึงบริการและการยึดติดเคลือบหลุมร่องฟัน ซึ่งได้ดำเนินการใน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน พิษณุโลก นครสวรรค์ อ่างทอง นครปฐม จันทบุรี ร้อยเอ็ด นครพนม สุรินทร์ อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และ ตรัง และ ได้แบ่งกลุ่มพิจารณาเครื่องมือในการประเมิน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 แบบ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับ สสจ. รพช. รพ.สต. และ แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียน/ครูอนามัยผู้รับผิดชอบ
- โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน แบ่งกลุ่มพิจารณาเครื่องมือการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย 1.แบบเก็บข้อมูลโรงเรียนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพนักเรียนทั้งในละรอบรั้วโรงเรียน 2. แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพช่องปากนักเรียน 4.แบบทดสอบความรู้ด้านทันตสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียน ซึ่งจะนำผลที่ได้จากการประชุมไปทดลองใช้ในพื้นที่และปรับปรุงเครื่องมือ เพื่อเตรียมสำหรับการประเมินในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป

